

KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/9, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/h. Dự báo tác động của bão, gió mạnh trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần

tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Từ ngày 5 - 6/9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với bão. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công văn số 82/BCH-PCTT, ngày 2/9/2024 và Công điện khẩn số 10/CD-PCTT, hồi 14 giờ ngày 3/9/2024; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CD-UBND, hồi 14 giờ ngày 4/9/2024; trong đó, yêu cầu các huyện, thành phố bám sát Công điện số 86/CD-TTg, ngày 3/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, kịp thời

triển khai công tác ứng phó với bão số 3 theo phương châm "4 tại chỗ"...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Bão số 3 là cơn bão có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp; sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển, lượng mưa lớn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp... Do đó, đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ huy quốc gia về PCTT; khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống. Trên cơ sở diễn biến của bão, các địa phương chủ động cắm biển; tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục về diễn biến của bão, cập nhật kịp thời tiến độ công tác phòng, chống, ứng phó với bão. Cùng với thực hiện phương châm "4 tại chỗ", các lực lượng công an, quân sự, biên phòng sẵn sàng

nhân lực, phương tiện phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai...

Trong chiều ngày 4/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 11 giờ ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh có 995 tàu thuyền với 2.950 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 255 phương tiện với 682 lao động đang hoạt động ven biển Thái Bình; 41 phương tiện với 235 lao động hoạt động ngoài tỉnh; 674 phương tiện với 1.823 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 25 phương tiện với 198 lao động đã vào neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 lao động canh coi tại hơn 2.300 chòi canh ngao,

ao, đầm vùng nuôi trồng thủy hải sản ven sông, ven biển, tập trung ở các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà. Toàn tỉnh có 681 lồng, bè trên sông, trong đó huyện Hưng Hà nhiều nhất với 275 lồng, huyện Quỳnh Phụ có 213 lồng... Toàn tỉnh có 1.129 bè nuôi hàu cửa sông, trong đó huyện Tiền Hải có 1.120 bè, huyện Thái Thụy 9 bè. Toàn tỉnh gieo cấy 74.327ha lúa mùa, đến nay đã trở bông khoảng 25.000ha. Diện tích cây màu hè thu đã thu hoạch 4.585ha, đạt 53,2% diện tích đã trồng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công văn số 82/BCH-PCTT, ngày 2/9/2024; Công điện khẩn số 10/CD-PCTT, hồi 14 giờ ngày 3/9/2024; Công điện số 06/CD-UBND, hồi 14 giờ ngày 4/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, thông tin tình hình, diễn biến và cấp độ của bão ở từng

thời điểm; cập nhật các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và công tác phòng, chống bão ở các địa phương. Chủ động liên lạc, tuyên truyền, vận động ngư dân, lao động làm ăn trên biển, nhất là lao động trên các tàu thuyền đang hoạt động ngoài tỉnh, các gia đình sinh sống tại vùng nguy hiểm vào nơi tránh trú bão an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản

của nhân dân. Cùng với đó, các ngành tích cực vào cuộc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động kiểm tra, đôn đốc, có phương án, kịch bản bảo đảm an toàn các trọng điểm xung yếu; an toàn hệ thống đê, công trình giao thông, xây dựng, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phương châm "4 tại chỗ".

MINH PHỤC



Người nuôi cá lồng huyện Hưng Hà chủ động chằng chống lồng bè.

Ảnh: BẢO AN

CÔNG ĐIỆN SỐ 06/CD-UBND...

(Tiếp theo trang 1)

2. Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

3. Khẩn trương chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bến cảng, xí nghiệp, biển hiệu và các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở trên sông, ven biển để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đặc biệt ở hai huyện ven biển; cắt tía cây lớn để đảm bảo an toàn trong trường hợp bão đổ bộ.

4. Sẵn sàng di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn.

5. Các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24h theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu; tổ chức khơi thông giải phóng dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa mùa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư tập trung.

6. Triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đề điều xung yếu, chống tràn các vị trí đê thấp, đê bồi, bờ bao tại các tuyến đê (đặc biệt là khu vực hạ du, cửa sông, ven biển); đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông, ven biển để phòng bão kết hợp triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bồi. Nếu phát hiện thấy công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

7. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và cán bộ kỹ thuật làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2024 đến ngay vị trí được phân công để chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu biện pháp phòng, chống bão; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu biện pháp xử lý sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

8. Bố trí lực lượng để hướng dẫn, cảnh báo người dân tại các bến đò ngang không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm, gần các cống qua đê, cầu giao thông, các khu vực ven sông có dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

9. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh chủ động huy động cán bộ, chiến sĩ xuống các địa phương hỗ trợ chính quyền và nhân dân các cấp chống bão, hộ đê.

10. Các cơ quan truyền thông, báo chí, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, phát tin, kể cả truyền thanh lưu động để tổ chức, người dân biết diễn biến của bão và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động phòng, chống bão, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan.

11. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3 để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Nhận Công điện này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét, giải quyết.

Cần sớm xử lý vi phạm bên bãi khu vực cầu Nghìn

Vùng đất bãi bồi hai bên bờ sông Hóa khu vực chân cầu Nghìn ở thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) trước đây tồn tại 64 lò voi hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Sau khi tỉnh quyết tâm xóa bỏ những lò voi này năm 2017, những tướng người dân địa phương sẽ được trả lại môi trường sống không có ô nhiễm, khói bụi... Tuy nhiên, thực trạng đang diễn ra ở đây lại không phải như vậy.

KỶ 1: "TRÁNH VỎ ĐUA GẶP VỎ ĐỪA"



Bến bãi, trạm trộn, cơ sở sản xuất không phép gây ô nhiễm môi trường mọc lên tại vị trí các lò voi cũ.

Thời gian vừa qua, theo phản ánh của người dân thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), sau khi chính quyền xóa bỏ hoạt động của 64 lò voi, hiện nay khu vực này lại xuất hiện hàng loạt cơ sở sản xuất, trạm trộn, bến bãi kinh doanh khác cũng gây ô nhiễm không kém.

Nhiều công sự xóa bỏ lò voi gây ô nhiễm

Chia sẻ với phóng viên về nỗ lực, quyết tâm xóa bỏ lò sản xuất voi gây ô nhiễm môi trường trước kia, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết: Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3942/QĐ-UBND phê duyệt đề án xóa bỏ lò sản xuất voi tại khu vực cầu

Nghìn, thuộc thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ). Mục tiêu của đề án, đến tháng 8/2017 sẽ xóa bỏ toàn bộ 64 lò voi với 115 ruột lò tại khu vực này để bảo đảm môi trường và sức khỏe cho người dân, bảo đảm hàng lang thoát lũ và hàng lang an toàn giao thông quốc lộ 10, khu vực cầu Nghìn. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng cơ chế hỗ trợ xóa bỏ lò voi. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 8/2017, các chủ lò hoàn thành việc tháo dỡ lò voi, vận chuyển phế thải đến nơi quy định sẽ được hỗ trợ bình quân từ 264 - 440 triệu đồng/ống lò. Sau tháng 8/2017, các chủ lò thực hiện tháo dỡ sẽ không được hỗ trợ. Ngoài ra, người lao động hoạt động tại đây cũng được hỗ trợ kinh phí, trong đó 1.413 lao động thường

lương nhận mức hỗ trợ 6 tháng lương thực, tương ứng 1,6 triệu đồng/người/tháng; 143 lao động không thường xuyên nhận mức hỗ trợ 4 tháng lương thực, tương ứng 1,1 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 59 tỷ đồng.

Vi phạm mới trên đất lò voi cũ

Có mặt tại khu vực đất lò voi cũ ở chân cầu (phía đê tả sông Hóa), chúng tôi ghi nhận

tình trạng xe bồn bê tông, xe tải chở vật liệu xây dựng nhãn hiệu bê tông Tuấn Thủy ra vào nườm nượp, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ông X, một người dân sinh sống gần khu vực chân cầu Nghìn cho biết: Trước kia lò voi còn hoạt động, mặc dù ô nhiễm, khói bụi nhưng họ còn bố trí người dọn dẹp, vệ sinh; bây giờ xe tải chở vật liệu không che chắn gì, có khi còn ô nhiễm hơn.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi có mặt tại khu đất bên bãi thuộc Công ty Bê tông Tuấn Thủy, tổ dân phố số 2, thị trấn An Bài, nằm trên hàng lang an toàn đê tả sông Hóa, không khói choảng ngợp bởi quy mô đồ sộ, rộng hàng nghìn mét vuông với bãi tập kết vật liệu xây dựng chất cao như núi... Theo quan sát, có 2 - 3 trạm trộn mang nhãn hiệu bê tông Tuấn Thủy đang hoạt động tại khu vực này. Bên trên bến, các trạm trộn hoạt động với công suất lớn, từng đoàn xe bồn trọng tải lớn, nhô ra vào nườm nượp qua tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư trước kia. Điều đáng nói, các trạm trộn này không có khu vực xử lý nước thải bê tông, các chất phụ gia và nước thải đều không được xử lý mà xả trực tiếp ra sông Hóa, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Vũ Thị Hoài, trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn An Bài bức xúc: Nhà tôi ở ngay phía dưới chân cầu Nghìn, hầu như phải đóng cửa 24/24 giờ vì ô nhiễm, khói bụi. Lúc nào xe chở vật liệu, xe bồn chở bê tông tươi cũng tấp nập ra vào chân cầu

gây khói bụi mù mịt, nguy cơ mất an toàn giao thông. Những tướng lò voi xóa bỏ xong nhân dân sẽ được trả lại môi trường sống trong lành, ai ngờ vì phạm mới lại mọc lên.

Điều đáng nói, theo nội dung biên bản làm việc ngày 6/4/2024, đoàn kiểm tra của UBND thị trấn An Bài do ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn thì người đại diện của Công ty Bê tông Tuấn Thủy là ông Nguyễn Trọng Núi (trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ như hợp đồng thuê đất, mua đất (nếu có), giấy phép kinh doanh, đăng ký kinh doanh, giấy phép môi trường, thủ tục phòng cháy, chữa cháy trên diện tích đất khoảng 4.000m² mà Công ty này đang hoạt động. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động và có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng. Tuy nhiên, đến thời điểm này (tức là sau hơn 4 tháng), bến bãi và các trạm trộn của Công ty Bê tông Tuấn Thủy vẫn ngang nhiên hoạt động. Tại sao một trạm trộn bê tông quy mô lớn, công suất trong thời gian dài mà không hề có bất cứ thủ tục giấy tờ gì? Ngoài việc phá vỡ mặt bằng, ảnh hưởng đến hàng lang đê, gây ô nhiễm môi trường thì còn thất thoát nghĩa vụ tài chính với nhà nước (nhộp thuế)... Các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ việc này.

Theo tài liệu được cung cấp, tổng diện tích khu vực sản xuất voi trước đây và kinh doanh vật liệu xây dựng tại khu cầu Nghìn là 106.746m², toàn bộ diện tích này nằm ngoài bãi đê hai bên bờ sông Hóa. Không chỉ dừng lại ở hoạt động của bến bãi vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông không phép, khu vực này đang trở thành nơi tập kết, thu gom phế liệu, tái chế bao bì nhựa... Điểm chung của các cơ sở sản xuất, kinh doanh này là đều không cung cấp được hồ sơ, giấy phép kinh doanh... nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải trực tiếp ra sông Hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương.

(còn nữa)

NGUYỄN THỜI

VŨ THƯ PHÁT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị các địa phương phát động 2 đợt phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa mùa trong tháng 9. Trong đó, từ ngày 2 - 7/9, tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa mùa trở bông từ ngày 1 - 10/9, phun khi lúa thấp thro trở; các diện tích trở bông trong tháng 8 hiện chưa trở thoát hoàn toàn cần phun nhắc lại. Từ ngày 13 - 16/9, tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm cho diện tích lúa mùa trở bông đến ngày 20/9. Ngoài ra, khi lúa trở bông gặp điều kiện thời tiết có mưa xen kẽ, đêm nhiều sương phải chủ động phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lần 1 vào thời điểm lúa thấp thro trở, lần 2 phun khi lúa trở thoát hoàn toàn. Tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện rầy có mật độ 30 con/khóm trở lên phải phun trừ.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cũng khuyến cáo thời tiết từ nay đến cuối vụ còn có nhiều mưa dông, do vậy không sử dụng phân đạm đơn và phân qua lá để bón hoặc phun với mục đích nuôi đồng, nuôi hạt làm gia tăng mức độ gây hại của bệnh bạc lá, đặc biệt chú ý đến các giống lúa nhiễm bệnh cấy ở chân trũng hàu và bón thừa đạm.



Bà Vũ Thị Hoài, tổ dân phố số 2, thị trấn An Bài phải dùng băng keo dính các khe cửa sổ để ngăn bụi và tiếng ồn.



Bến bãi, trạm trộn không phép; nhà xưởng xây dựng kiên cố vi phạm nghiêm trọng hàng lang an toàn đê tả sông Hóa.